

BẢN TIN TỔNG KẾT

Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự



MỤC LỤC

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
Trang 3

HỘI THẢO CHUYÊN MÔN
Trang 6

**PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC &
CỘNG ĐỒNG**
Trang 8

**BÀI VIẾT TẠP CHÍ &
NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ**
Trang 10

Lời ngỏ

Trải qua năm 2022 với nhiều biến động đến từ thị trường, kinh tế, chính trị, xã hội, bằng sự chuẩn bị kỹ càng nhiều mặt và chiến lược phát triển bám sát thực tế, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao kiến thức, bồi đắp kinh nghiệm, phát triển kỹ năng, mang lại nhiều giá trị hữu ích được đánh giá cao cho khách hàng; đồng thời đóng góp nhiều hơn cho xã hội thông qua hoạt động chia sẻ chuyên môn ngành luật và những nghiên cứu thiết thực đúc kết từ hàng trăm giờ nghiên cứu, làm việc của các luật sư.

Hướng tới 2023, NHQuang&Cộng sự sẽ tiếp tục phát huy nội lực vững vàng, không ngừng trau dồi, phát triển năng lực để sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới, vượt qua những thách thức đến từ tương lai, thúc đẩy pháp quyền tại Việt Nam.

CON SỐ TIÊU BIỂU 2022

Trong 12 tháng qua, bên cạnh hoạt động tư vấn, NHQuang&Công sự (**NHQuang**) cũng thực hiện khá nhiều hoạt động chuyên môn khác, một phần trong đó được ghi lại với những số liệu dưới đây:

37

Bài phân tích, bình luận pháp luật

29

Buổi đào tạo nội bộ trực tiếp và trực tuyến

24

Tham luận của các luật sư tại các Hội thảo chuyên môn, Tọa đàm trực tiếp và trực tuyến trong nước và nước ngoài

13

Cuộc phỏng vấn, trao đổi trên các kênh truyền thông, truyền hình về pháp luật

05

Luật đã tham gia góp ý, phân tích hoặc đánh giá tác động

06

Công trình nghiên cứu pháp lý

04

Bài viết đăng trên các báo, tạp chí trong nước

11

Bản tin Pháp luật hàng tháng

03

Cuộc thi của sinh viên ngành luật toàn quốc với vai trò nhà bảo trợ chuyên môn

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU



Trong năm vừa qua, NHQuang đã tham gia nhiều nghiên cứu với phạm vi trải dài từ cải cách thủ tục hành chính, năng lượng đến đánh giá tác động chính sách, cải cách tư pháp... Một số nghiên cứu nổi bật trong năm 2022 được trình bày dưới đây:

- **Báo cáo "Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính" (Báo cáo chỉ số APCI):** đây là năm thứ 05 liên tiếp NHQuang được lựa chọn trở thành chuyên gia cho Báo cáo chỉ số APCI. Trong Dự án này, các chuyên gia tham gia nghiên cứu quy định pháp luật, khảo sát những doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính trong 03 tháng cuối năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, tập trung vào các thủ tục hành chính trong vòng đời của một doanh nghiệp như Khởi sự doanh nghiệp, Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh, Thuế. Từ những hoạt động trên, Báo cáo chỉ số APCI sẽ xác định những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục, đưa ra những đánh giá, nhận định về thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam và đề xuất những khuyến nghị cho các Bộ ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính. Báo cáo này được coi là chỉ dấu cho các cơ quan Trung ương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp.
- **Xây dựng Hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách:** Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Báo cáo ĐGTĐCS) là tài liệu quan trọng để cơ quan thẩm định, thẩm tra đánh giá chính sách theo các nội dung thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách nhìn nhận rõ tác động lên các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội nếu chính sách được ban hành và thực thi. Nhằm hỗ trợ công tác đánh giá Báo cáo ĐGTĐCS, NHQuang đã tham gia biên soạn Hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Bộ Tư pháp, Chương trình Cải cách Kinh tế ASEAN của Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) phối hợp với Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS). Đối tượng sử dụng Tài liệu bao gồm cán bộ thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và các Sở Tư pháp, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chịu trách nhiệm soạn thảo Báo cáo ĐGTĐCS cũng như các nhà nghiên cứu, giảng viên...
- **Nghiên cứu về cơ chế gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding)** được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) góp phần cho sự phát triển cho hệ thống đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu tập trung phân tích thực tiễn của cơ chế gọi vốn cộng đồng ở Việt Nam, xác định những thách thức của hoạt động gọi vốn cộng đồng đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo, sự cần thiết của việc công nhận cơ chế gọi vốn cộng đồng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và sự phù hợp của việc thiết lập quy định về sand-box để thử nghiệm/thí điểm huy động vốn từ cộng đồng cho các hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua các trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam trong những năm gần đây phát triển với tốc độ nhanh chóng, mang lại nhiều đồng lợi ích cho các lĩnh vực khác như cải thiện môi trường và sức khỏe thông qua giảm ô nhiễm không khí, tạo ra việc làm mới trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, ... Với những đồng lợi ích kể trên của chuyển dịch năng lượng, cần thiết phải bổ sung quy định liên quan đến đồng lợi ích của chuyển dịch năng lượng trong Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), một trong những văn bản quan trọng về năng lượng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật sư Nguyễn Hưng Quang được lựa chọn trở thành Chuyên gia Pháp luật trong dự án Nghiên cứu Đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng đồng lợi ích của quá trình chuyển đổi năng lượng do GIZ Việt Nam hỗ trợ, xây dựng **Báo cáo Đánh giá pháp lý đối với vấn đề đồng lợi ích của chuyển dịch năng lượng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các khuyến nghị**.
- Trong năm 2022, NHQuang vinh dự là một trong các chuyên gia được lựa chọn để tham gia xây dựng **Bách khoa toàn thư về Luật Châu Á** của Trung tâm Luật Châu Á thuộc Trường Luật, Đại học Melbourne (Úc). Trong ấn phẩm này, NHQuang tham gia xây dựng nội dung giới thiệu về pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng quan các quy định pháp luật Việt Nam về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc điểm nổi bật, những vướng mắc hiện nay liên quan đến lĩnh vực này. Bách khoa toàn thư về Luật Châu Á được kỳ vọng là một nguồn tham khảo toàn diện và có giá trị cho các đối tượng như học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia xây dựng chính sách,... đang quan tâm, nghiên cứu về pháp luật Châu Á.
- Vấn đề kinh doanh có trách nhiệm đã được xác định trong các văn bản chính sách và pháp luật của Việt Nam từ rất sớm với việc chuyển định hướng tập trung từ chiến lược phát triển kinh tế thuần túy sang phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc thực thi trên thực tế vẫn chưa đảm bảo được các yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát đại dịch Covid-19 còn làm gia tăng các vấn đề về bất bình đẳng xã hội, làm trầm trọng hóa một số vấn đề liên quan đến quyền của người lao động, và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, luật sư Nguyễn Hưng Quang được lựa chọn trở thành Trưởng nhóm Nghiên cứu cùng với các chuyên gia, các cộng sự của NHQuang thực hiện **Báo cáo đánh giá cơ sở quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam** với sự hỗ trợ của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế - Bộ Tư pháp và UNDP Việt Nam. Báo cáo xác định các vấn đề bất cập nổi cộm và đề xuất các ưu tiên khắc phục theo 05 lĩnh vực ưu tiên: (i) Đầu tư chọn lọc; (ii) Lao động; (iii) Bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương; (iv) Bảo vệ môi trường; (v) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đề xuất, khuyến nghị ưu tiên khắc phục sẽ tạo cơ sở giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu khi xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm.
- **Nghiên cứu đánh giá Toà Gia đình và người chưa thành niên** được thực hiện bởi NHQuang với sự hỗ trợ của Tòa án nhân dân tối cao và UNICEF Việt Nam nhằm đánh giá tiến trình hình thành và hoạt động của Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại Việt Nam thông qua các đánh giá về mức độ phù hợp, tính hiệu quả, hiệu suất và khả năng mở rộng/tính bền vững của Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Báo cáo chỉ rõ những kết quả đạt được, những điểm nghẽn, rào cản hiện có và đề xuất phương thức để thúc đẩy hơn nữa Tòa Gia đình và người chưa thành niên trong bối cảnh cải cách tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam, cung cấp một số thông tin đầu vào hữu ích cho hoạt động xây dựng luật này đặc biệt liên quan tới củng cố và hoàn thiện thiết chế Tòa Gia đình và người chưa thành niên.



Trang bìa một số Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2022

HỘI THẢO CHUYÊN MÔN

2022 tiếp tục là một năm bận rộn với nhiều hoạt động chuyên môn của các luật sư NHQuang, thể hiện qua các kết quả nghiên cứu, tham luận và nhận định pháp luật được chia sẻ tại các hội thảo chuyên ngành được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Có thể kể tới một số hoạt động tiêu biểu theo các tháng như sau:



- Trình bày "Đánh giá khung chính sách về đầu thầu dự án phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo" tại Tọa đàm trực tuyến "Cơ chế đầu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo" do Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức.



- Giới thiệu Tổng quan về bộ "Tài liệu hướng dẫn thẩm định Báo cáo đánh giá tác động chính sách" tại Hội thảo tham vấn Dự thảo Tài liệu hướng dẫn thẩm định Báo cáo đánh giá tác động chính sách, do Bộ Tư pháp và Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO), Vương quốc Anh tổ chức.



- Trình bày Dự thảo Báo cáo "Đánh giá hiện trạng về tình hình kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam" tại Hội thảo "Đề xuất nội dung xây dựng Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam" do UNDP Việt Nam và Bộ Tư pháp tổ chức.



- Trình bày Tổng quan kết quả nghiên cứu tại Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tài liệu hướng dẫn cho quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp và khuyến nghị cho Việt Nam" do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.
- Trình bày về "Thực trạng và đề xuất hạ tầng pháp lý bảo đảm cho hoạt động của Tòa án điện tử" tại Hội thảo Khoa học góp ý Dự thảo Đề án "Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" do Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức tại Hà Nội.



- Phát biểu tại Sự kiện "Thúc đẩy Thực hành Kinh doanh có trách nhiệm tại các công ty Nhật Bản và chuỗi cung ứng của họ tại Việt Nam" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
- Trình bày về "Tháo gỡ rào cản của quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong các dự án đầu tư đô thị theo định hướng giao thông (TOD)" tại Hội thảo "Tháo gỡ rào cản chính sách để thực hiện tốt Luật PPP" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.
- Phát biểu tại Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.



- Trình bày "*Phương pháp luận nghiên cứu và đánh giá pháp lý đối với các kịch bản giảm phát thải/chuyển đổi các nhà máy điện than*" tại Hội nghị triển khai hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC) phối hợp với Quỹ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng (ETP) tổ chức.
- Giới thiệu về quá trình xây dựng Đề án xây dựng Chương trình hành động quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam tại Hội thảo "Luật của Đức về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng - tác động tại Việt Nam" do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức.



- Trình bày "*Yêu cầu của pháp luật và đoàn luật sư đối với luật sư Việt Nam khi tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý và khi được chỉ định là người bào chữa trong các vụ án hình sự*" tại Hội thảo trực tuyến về Đạo đức Nghề luật Quốc tế 2022: Luật sư trong Một Thế giới khủng hoảng do UCLA School of Law, Program on Legal Ethics and the Profession, Đại học California tổ chức.



- Trình bày "*Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải*" tại Hội thảo "Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam" do khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội tổ chức.
- Trình bày "*Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách*" tại Hội nghị tập huấn Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách do Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Cải cách Kinh tế ASEAN của Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO), Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS) tổ chức.



- Trình bày tham luận "*Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) dưới phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai và các luật có liên quan*" tại Hội thảo "Bảo đảm tính thống nhất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với một số luật có liên quan" do Văn phòng Quốc hội phối hợp với thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam tổ chức.



- Trình bày khái quát nội dung "*Báo cáo đánh giá tiến trình hình thành và phát triển của Tòa Gia đình và người chưa thành niên*" tại Tọa đàm góp ý Báo cáo đánh giá tiến trình hình thành và phát triển của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên tại Việt Nam do Tòa án nhân dân tối cao cùng với Liên Minh Châu Âu (EU) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức.



- Trình bày "*Một số vướng mắc trong hoạt động hòa giải thương mại*" tại Hội thảo về Hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam do Bộ Tư pháp tổ chức.
- Diễn giả Phiên thảo luận 1 "*Tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý*" tại Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 do Bộ Tư pháp tổ chức.

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC & CỘNG ĐỒNG

1. Phát triển Tổ chức

- Đánh dấu chặng đường 18 năm trưởng thành và phát triển, năm 2022, đội ngũ nhân sự tại NHQuang đã có sự gia tăng chưa từng có. Trong năm nay, Văn phòng đã chiêu mộ thêm 10 thành viên cho cả Văn phòng Hà Nội và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một thành công của thương hiệu NHQuang&Cộng sự.
- Với truyền thống là một tổ chức học tập, NHQuang thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ và trao đổi học thuật hàng tuần. Nội dung đào tạo năm nay tiếp tục khai thác loạt chủ đề về hợp đồng đã được thực hiện một phần trong năm 2021, với các đề tài cụ thể về Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tận dụng lợi thế của đội ngũ 4 Hòa giải viên được CEDR Anh Quốc chứng nhận đồng thời là Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC), Văn phòng triển khai rất hiệu quả các buổi đào tạo về Kỹ năng tranh tụng tại Tòa án, Kỹ năng tranh tụng Trọng tài, và Kỹ năng hòa giải thương mại. Bên cạnh đó, các nội dung đào tạo khác cũng liên tục được tổ chức đan xen, như Hướng dẫn đánh giá tác động chính sách - hoạt động gắn liền với một thế mạnh đặc biệt của NHQuang trong thị trường tư vấn luật tại Việt Nam, hay Trao đổi về Blockchain và các chính sách quản lý của chính phủ Australia với phần chia sẻ của Tiến sĩ Toàn Lê, Giám đốc Nhóm Nghiên cứu Luật Thuế thuộc Khoa Luật Kinh tế và Thuế, Đại học Monash, Australia.

2. Hướng dẫn sinh viên và nghiên cứu sinh

- Năm 2022 là năm thứ hai NHQuang đồng hành cùng Chương trình Phiên toà tập sự số 13 do Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức với vai trò Nhà bảo trợ chuyên môn và Ban giám khảo trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Luật sư Phùng Quang Cường đã tham gia huấn luyện trực tuyến các kỹ năng tranh tụng cho 02 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết, và Luật sư Trần Thị Thanh Huyền là một trong 05 giám khảo "cầm cân nẩy mực" để lựa chọn ra quán quân của cuộc thi.
- Tại Soul of Law 2022 - sân chơi do Câu lạc bộ Nhà tư vấn Luật Đại học Ngoại Thương Hà Nội xây dựng nhằm tạo một môi trường giao lưu, học hỏi và tiếp thêm động lực phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên có đam mê tìm hiểu về pháp luật trên cả nước, diễn ra từ giữa tháng 5 tới cuối tháng 6 năm 2022, NHQuang cũng ghi lại nhiều dấu ấn với vai trò Nhà bảo trợ chuyên môn và Ban giám khảo trong một số vòng thi.

- Trong tháng 8 năm 2022, NHQuang tham gia Vietnam Mediation Moot năm 2022 (V-Med) với vai trò Nhà tài trợ đồng hành, Ban giám khảo và Tác giả đề thi Vòng 1 - Chặng 2 của cuộc thi. Đây là cuộc thi về hòa giải thương mại với mục tiêu thúc đẩy việc quảng bá, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải thương mại, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với 52 đội đến từ các trường đại học trên cả nước.
- Tại FDI Mediation Moot - cuộc thi hòa giải tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào tháng 3 năm 2022 với hình thức trực tuyến, NHQuang là một trong các nhà tài trợ cho đội thi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.
- 2022 là năm thứ 12 NHQuang tham gia tài trợ học bổng trong Chương trình học bổng thời kỳ hội nhập (GES) dành cho sinh viên năm cuối các trường đào tạo nghề luật. Hoạt động thường niên này được duy trì bởi một số doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan tới pháp luật nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ ngành luật trong các vấn đề chuyên môn, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng... tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Và cuối cùng nhưng cũng là một phần rất quan trọng trong trách nhiệm xã hội của NHQuang, đó là chương trình tiếp nhận thực tập sinh tại Văn phòng. NHQuang luôn mở rộng cơ hội cho các thực tập sinh là sinh viên, người tốt nghiệp ngành luật, với mong muốn tạo cơ hội để các bạn có thể làm quen với môi trường làm việc thực tế và vận dụng những kiến thức, lý thuyết đã học vào công việc, đồng thời góp phần định hướng cho chặng đường tiếp theo của mình. Năm 2022, 11 sinh viên ngành luật đã tham gia thực tập tại hai văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

BÀI VIẾT TẠP CHÍ & NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ



Trong năm 2022, 11 Bản tin Pháp luật của NHQuang đã được xây dựng và gửi tới Khách hàng. Với mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng bài viết trong mỗi Bản tin, Nhóm Biên tập cùng các cây bút tại NHQuang luôn cố gắng đầu tư tâm huyết, thời gian nghiên cứu, xây dựng bài viết để có thể cung cấp cho Khách hàng đầy đủ, kịp thời những thông tin pháp luật quan trọng cùng những phân tích pháp lý thiết thực. Kết quả cho sự nỗ lực đó là những đánh giá tích cực từ phía Khách hàng, sự quan tâm của báo chí khi nhiều bài viết của các luật sư tại NHQuang được đăng tải, trích dẫn trên các trang báo, các chuyên mục về pháp lý dành cho doanh nghiệp hay hoạt động vận động chính sách...

Bên cạnh đó, các luật sư NHQuang cũng có nhiều bài viết về các vấn đề pháp lý thu hút nhiều quan tâm và tranh luận, được đăng tải trên một số tạp chí học thuật. Dưới đây là một số bài phỏng vấn, bài viết tạp chí tiêu biểu của các thành viên NHQuang trong năm 2022:

- Trong bối cảnh xu hướng thực hành kinh doanh có trách nhiệm ngày càng rõ nét tại các doanh nghiệp tại Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hưng Quang có bài viết "**ESG và Chương trình hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam (NAP)**" nhằm giới thiệu và phân tích, đánh giá một số tiêu chuẩn bên cạnh các quy định của pháp luật cần lưu ý khi thực hành kinh doanh theo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) hay CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Bài viết nằm trong ấn phẩm của ESGPath số 4/2022 do Richard Moore Associates biên soạn và phát hành. Cũng liên quan đến vấn đề kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã nêu quan điểm về thực trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 trong bài viết "**Lao động cưỡng bức vẫn tồn tại trong quá trình tuyển dụng**" trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã nhấn mạnh yêu cầu liên quan đến cơ chế thanh tra lao động, bảo hiểm xã hội và cơ chế khiếu nại tại doanh nghiệp để góp phần hạn chế tình trạng trên.
- Trong giai đoạn xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sư Nguyễn Tiến Lập đã đưa ra một số bình luận, đánh giá về một số vấn đề có liên quan như đảm bảo tương thích, hài hoà với các Luật chuyên ngành hiện hành, đảm bảo hài hoà lợi ích trong thu hồi đất... tại bài viết "**Sửa đổi Luật Đất đai gắn với đổi mới tư duy**", "**Sửa Luật Đất đai - khó nhất là bài toán lợi ích**". Bên cạnh đó, trong bài viết "**Đề bất động sản không thành mối nguy của nền kinh tế**", thông qua vấn đề về thị trường bất động sản, Luật sư Nguyễn Tiến Lập đã đưa ra khuyến nghị để Luật Đất đai trở thành bộ đỡ vững chắc giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

- Liên quan đến dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), các luật sư NHQuang đã có nhiều bài viết phân tích về vấn đề này. Đơn cử, bài viết "**Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giao dịch trên môi trường điện tử**" của Luật sư Nguyễn Hưng Quang đăng tải trên Tạp chí Hải Quan Online đã dự đoán những tác động tích cực của các quy định mới tại dự thảo, trong đó bao gồm các chính sách bảo đảm các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý cũng, từ đó đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp chuẩn bị trước khi Luật chính thức có hiệu lực. Những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) liên quan đến chữ ký điện tử, dịch vụ tin cậy và hỗ trợ giao dịch điện tử... đã được phân tích bởi Luật sư Nguyễn Hưng Quang và Luật sư Từ Thị Phương Uyên trong bài viết "**Giao dịch điện tử trong kỷ nguyên số**" đăng tải tại Báo Đầu tư - Vietnam Investment Review (VIR).
- Trong bài viết "**Tư nhân tài trợ lập quy hoạch dẫn đến hậu quả gì?**" trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, Luật sư Nguyễn Tiến Lập đã bàn về việc nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch trong bối cảnh xã hội hoá cũng như một số hệ quả tiềm tàng của thực trạng này.
- Liên quan đến đề xuất giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho tội phạm tham nhũng, kinh tế khắc phục hậu quả, Luật sư Nguyễn Tiến Lập đã bày tỏ quan điểm với đề xuất này tại bài viết "**Tội phạm tham nhũng: Được nộp tiền miễn án tử, giờ lại muốn miễn án tù?**". Góc nhìn, quan điểm của Luật sư Nguyễn Tiến Lập được đưa ra trên cơ sở khoa học pháp lý cũng như trên thực tiễn đã xuất hiện nhiều vụ án tham nhũng lớn trong thời gian gần đây.
- Tại bài viết "**Các thủ tục hành chính cần xử lý theo phương thức "một cửa, một đầu mối"**" đăng tải trên Tạp chí Hải quan, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã đưa ra đánh giá về sự thay đổi và thuận lợi cho doanh nghiệp từ pháp luật kinh doanh tại Việt Nam trước những khó khăn của đại dịch Covid-19 cũng như một số vướng mắc của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp về rà soát pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Cũng liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, trao đổi với Tạp chí Hải quan, Luật sư Nguyễn Hưng Quang cũng chỉ ra hiện tượng cài cắm một số lợi ích cục bộ trong pháp luật kinh doanh, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, đặt thêm điều kiện kinh doanh hay thủ tục hành chính trong bài phỏng vấn "**Đối thoại chính sách: Tình trạng "cài cắm" một số lợi ích cục bộ trong pháp luật kinh doanh**".
- Nhóm Luật sư NHQuang&Cộng sự đã thực hiện rà soát nhanh về việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của quốc gia, đặc biệt trên các lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản trên khía cạnh cơ sở pháp lý và vướng mắc trong thực tiễn triển khai. Một số kết quả rà soát được trình bày tại bài viết "**Đấu thầu thực hiện dự án: Số tỉnh có bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư còn khiêm tốn**" đăng tải trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam.
- Trong chương trình Theo dòng kinh tế của Truyền hình nhân dân, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã bàn luận về thực tiễn, nguyên nhân và những nguy cơ tiềm ẩn của tình trạng bỏ cọc đấu giá đất trong chủ đề "**Hệ lụy từ vụ đấu giá đất cao bất thường rồi...bỏ cọc!**".



Ngoài ra, trong năm 2022 các thành viên của NHQuang tiếp tục tham gia hợp tác với một số chương trình pháp luật của các kênh truyền hình, truyền thanh như Chương trình Kinh doanh và Pháp luật VTV2, bài giảng điện tử thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp. Những chủ đề các Luật sư tham gia trình bày, trao đổi tương đối phong phú, bao trùm nhiều lĩnh vực như đầu tư, doanh nghiệp, thuế, hợp đồng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ... đơn cử:

Thứ nhất, trong khuôn khổ chương trình "Kinh doanh và Pháp luật" được phát sóng trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam:

- Với chủ đề "**Giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong bối cảnh Covid-19**", Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã trao đổi và phân tích thực trạng chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp với những vướng mắc trên thực tiễn và đưa ra những đề xuất, kiến nghị trong việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Trong buổi thảo luận về "**Tranh chấp phần vốn góp và phân chia lợi nhuận, lưu ý nào cho các bên?**", Luật sư Phùng Quang Cường đã phân tích khái quát về hợp đồng góp vốn và tư vấn những điểm cần lưu ý khi ký kết hợp đồng góp vốn mà các doanh nghiệp cần biết.
- Luật sư Trần Thị Thanh Huyền đưa ra một số lưu ý cho doanh nghiệp trong việc xác định tính hợp pháp của cổ phần chuyển nhượng và đảm bảo hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong buổi thảo luận với chủ đề "**Thực tiễn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và lưu ý cho doanh nghiệp**".
- Cũng liên quan đến nội dung về công ty cổ phần, tại buổi trao đổi với chủ đề "**Hủy nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và những điểm cần lưu ý**", Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã thảo luận về khung pháp lý cũng như thực tiễn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết đại hội đồng cổ đông - một vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp và một số lưu ý cho các công ty cổ phần.
- Trong buổi trao đổi và phân tích với chủ đề "**Bảo hành sản phẩm và trách nhiệm của nhà sản xuất với người tiêu dùng**", Luật sư Phùng Quang Cường đã bàn luận về trách nhiệm bảo hành cho hàng hóa bị khuyết tật của nhà sản xuất để đảm bảo bảo đảm quyền lợi vốn có của người tiêu dùng.

Thứ hai, trong Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp:

- Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham gia bài giảng "**Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp**" với mục đích cùng một số giải pháp để nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Kiểm toán viên - Tư vấn thuế Phạm Thị Thu Hà đã tham gia bài giảng "**Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế**", trong đó trình bày về (i) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp về việc chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra từ cơ quan thuế, và (ii) Một số hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị phục vụ cho quá trình thanh tra, kiểm tra.
- Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã thực hiện bài giảng "**Kỹ năng, quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng**" với một số nội dung chính về (i) Nhận thức về khiếu nại của khách hàng, (ii) Quy trình xử lý khiếu nại, (iii) Một số kỹ năng xử lý khiếu nại, và (iv) Lưu ý và một số phương án giải quyết khiếu nại.
- Luật sư Trần Thị Thanh Huyền đã thực hiện bài giảng "**Kỹ năng giải quyết tranh chấp liên quan đến vốn góp trong doanh nghiệp**". Nội dung bài giảng bao gồm (i) Nhận diện tranh chấp liên quan đến vốn góp, (ii) Các kỹ năng giải quyết tranh chấp, và (iii) Kinh nghiệm và lưu ý cho doanh nghiệp.
- Luật sư Trần Thị Thanh Huyền thực hiện bài giảng về "**Kỹ năng đăng ký, khai thuế và một số lưu ý về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập**" với 3 nội dung chính (i) Kỹ năng đăng ký thuế, (ii) Kỹ năng khai thuế, và (iii) Một số lưu ý về thuế cho doanh nghiệp.

NHÓM BIÊN TẬP & THIẾT KẾ



LÊ MAI PHƯƠNG



NGUYỄN HOÀNG AN



PHẠM THỊ THANH LUYẾN



LÊ HẢI LINH



NHÂM THỊ THANH HUYỀN

Tìm hiểu thêm về NHQuang tại:



Ha Noi Office:

Villa B23, Trung Hoa - Nhan Chinh
Nguyen Thi Dinh Street, Nhan Chinh Ward
Thanh Xuan District, Ha Noi, Viet Nam
Tel 84 24 3537 6939
Fax 84 24 3537 6941
Web: www.nhquang.com

Ho Chi Minh City Branch:

First floor, Harmony Tower, No. 47-49-51
Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel 84 28 3822 6290
Fax 84 28 3822 6290
Email: contact@nhquang.com